



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
ประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงชุมชนและพื้นที่ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารการวิจัยได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงชุมชนและพื้นที่ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ชุดโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการ ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้)

๑. การจัดทำสัญญา ให้ผู้ได้รับทุนกรอรายละเอียดในเอกสารสัญญา และสัญญาฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญา และสัญญาฉบับ ได้จากเว็บไซต์ <http://rdi.snru.ac.th/> และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

- ๑.๑ สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๒ สัญญาฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน ๑ ฉบับ
- ๑.๓ สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าชุดโครงการ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๑.๔ ใบสำคัญรับเงิน จำนวน ๑ ชุด

๒. การยื่นเอกสารสัญญาให้หัวหน้าชุดโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญา และสัญญาฉบับ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุนวิจัย ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ ในศูร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

กรณีที่ไม่อาจทำสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้ผู้ประสงค์จะรับทุนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี ภายในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบทำยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงชุมชนและพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำนวนทั้งสิ้น ๓ ชุดโครงการ และ ๙ โครงการย่อย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การทำ วิจัย	สาขาวิชา	สังกัด	งบประมาณ ที่จัดสรร
๑	การลดต้นทุนการผลิตและการตรวจสอบ คุณภาพข้าวเม่า บ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	อาจารย์วิสัยชัย อนันต์ปรีชากร อาจารย์วิสัยชัย อนันต์ปรีชากร อาจารย์ ดร. กฤตภาส วงศ์มา อาจารย์ ดร. จินดา จันดาเรือง อาจารย์สิรินทร์ ปัญญาคม ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล นายธีรวิทย์ สำเภา	หัวหน้าชุดโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย หัวหน้าโครงการย่อย หัวหน้าโครงการย่อย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย	๒๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์ ประมง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน ทางเลือก	คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓๐๐,๐๐๐
๑.๑	การศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่าย พลังงานให้กับระบบผลิตข้าวเม่า	อาจารย์วิสัยชัย อนันต์ปรีชากร ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย	๖๐ ๔๐	วิทยาศาสตร์ ประมง	คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
๑.๒	การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องคว้ข้าวเม่าพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ	อาจารย์ ดร. กฤตภาส วงศ์มา นายธีรวิทย์ สำเภา	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย	๖๐ ๔๐	วิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน ทางเลือก	คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา	
๑.๓	การศึกษาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ ข้าวเม่า	อาจารย์ ดร. จินดา จันดาเรือง	หัวหน้าโครงการ	๑๐๐	เคมี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การทำ วิจัย	สาขาวิชา	สังกัด	งบประมาณ ที่จัดสรร
๒	การเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านดงอืด้อย อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	อาจารย์ศุภมิตร บุญทา อาจารย์ศุภมิตร บุญทา อาจารย์นาฏลดา เรืองขำญ อาจารย์จินตนา จันทนนท์ อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา	หัวหน้าชุดโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย หัวหน้าโครงการย่อย หัวหน้าโครงการย่อย ผู้ร่วมวิจัย	๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี	คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ	๓๐๐,๐๐๐
		อาจารย์ชฎาพร แนบชิต	ผู้ร่วมวิจัย	๑๕	การตลาดการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก	คณะวิทยาการจัดการ	
		อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประसान นางสาวสุวิมล บุญทา	ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย	๑๕ ๑๐	คณิตศาสตร์และสถิติ งานบริการการศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ	
๒.๑	การวิเคราะห์แฟชั่นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านดงอืด้อยจากมุมมองของผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการขาย	อาจารย์นาฏลดา เรืองขำญ อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประसान นางสาวสุวิมล บุญทา	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย	๕๐ ๓๐ ๒๐	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์และสถิติ งานบริการการศึกษา	คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ	
๒.๒	การพัฒนาตลาดสายผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์และการบริหารต้นทุนของบ้านดงอืด้อย ตำบลแพต อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	อาจารย์จินตนา จันทนนท์ อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา อาจารย์ชฎาพร แนบชิต	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย	๕๐ ๒๕ ๒๕	การบัญชี การตลาดการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก การตลาดการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก	คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ	
๒.๓	การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ บ้านดงอืด้อย	อาจารย์ศุภมิตร บุญทา อาจารย์ ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประसान	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย	๕๐ ๕๐	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์และสถิติ	คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การทำ วิจัย	สาขาวิชา	สังกัด	งบประมาณ ที่จัดสรร
๓	การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปลาต้มของชุมชนท่าบ่อ อำเภอศรีสงคราม	ผศ.ทริกา ทิพอุเทน ผศ.ทริกา ทิพอุเทน อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ	หัวหน้าชุดโครงการ หัวหน้าโครงการย่อย หัวหน้าโครงการย่อย หัวหน้าโครงการย่อย	๔๐ ๓๐ ๓๐	ประมง ประมง สัตวศาสตร์ ชีววิทยา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๐๐,๐๐๐
๓.๑	การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปลาต้มเพื่อผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว	ผศ.ทริกา ทิพอุเทน อาจารย์อนาวิน พรหมเทพ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน นายศรีหา การิก	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย	๖๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐	ประมง ประมง สัตวศาสตร์ -	คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ใหญ่บ้านท่าบ่อหมู่ที่ ๖	
๓.๒	ส้มไล่ปลาใบโอเทค: ผลิตภัณฑ์อาหารหมักปลอดภัยด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปลาต้ม	ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ ดร.สุภา สาวิกาค	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย	๕๐ ๕๐	ชีววิทยา ชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๓.๓	ผลของการให้เศษเหลือปลาหมักร่วมกับกากมันสำปะหลังในระดับที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตค่าชีวเคมีในเลือดคุณลักษณะซาก องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อเป็ดและต้นทุนการผลิต	อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน อาจารย์กัมปนาท วงศ์เครือสอน อาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว ผศ.ทริกา ทิพอุเทน ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ	หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย	๖๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐	สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง ชีววิทยา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
รวมทั้งสิ้น							๕๐๐,๐๐๐